



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (infoquest, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, acnews, เชียงใหม่นิวส์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, hoonsmart, thebangkokinsight, efinancethai, 77 kaoded, thaipbs, กรมประชาสัมพันธ์, INN, ข่าวสด, businessstoday, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, sondhitalk, TNN, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก.ออนไลน์, kaahoon, เดลินิวส์, nationtv)

-**สคบ.** รายงานสถานการณ์ประจำวันวันที่ 26 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 959 ราย ติดเชื้อในประเทศ 937 ราย จากระบบเฝ้าระวัง 89 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 848 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 22 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 14,646 ราย หายป่วยสะสม 10,892 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3,679 ราย เสียชีวิตคงเดิม 75 ราย และหากนับเฉพาะผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 - 26 ม.ค.64 ถือเป็นวันแรกที่มีผู้ติดเชื้อสะสมถึงหมื่นคน โดยติดเชื้อแล้ว 10,409 ราย ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกทะลุ 100 ล้านรายเป็นวันแรก

- กทม.** ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย พบสูงสุด คือ เขตบางขุนเทียน มีเพียง 2 เขตยังไม่พบผู้ติดเชื้อ คือ สะพานสูง และสัมพันธวงศ์
- นราธิวาส** ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นหญิงวัย 23 ปี กลับจากสมุทรสาคร โดยรถไฟ
- อุบลราชธานี** พบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย เป็นชาย อายุ 30 ปี ทำงานอยู่ในร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ศูนย์การค้าตั้งในกรุงเทพฯ เดินทางกลับมาบ้านบัวแดง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร
- สมุทรสงคราม** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1 คน เป็นรายที่ 46 เป็นชายวัย 27 ปี พ่อค้าขายปลาหนึ่ง สามีผู้ป่วยรายที่ 44

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยรัฐ สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น สำนักข่าวไทย kapook) สวท.,ทีวีทุกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. กล่าวถึงกรณีทีไอเซียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์การกักตัวของบางคนที่มีการ "กักตัวทิพย์" บอกกักตัวแต่ยังออกไปหลายที โดยระบุว่า การกักตัวตัวเอง ต้องอยู่ที่ รพ.หรือสถานที่กักตัว ไม่มีการให้กักตัวที่บ้าน ยกเว้นการเฝ้าสังเกตตัวเอง แต่หากใครมีความเสี่ยงแล้วไม่กักตัว ต้องให้ส่งคนลงโทษ เช่นเดียวกับกลุ่มดีเจที่จัดปาร์ตี้แล้วติดเชื้อ 19 คน ซึ่งแม้จะไม่มีใครมีความผิด แต่เป็นการขอความร่วมมือ ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ส่งคนประณาม ส่วนที่สมาคมภัตตาคารไทยจะขอผ่อนปรนขยายเวลาเปิดร้านอาหารถึง 5 ทุ่มนั้น ส่วนตัวอยากให้ปิดเที่ยงคืน แต่ถ้ายังมีการปาร์ตี้กันอยู่แล้วจะขยายอย่างไรก็ต้องช่วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด มติชน คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ thailandplus thaigov) ช่อง NBT

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม รพ.ราชวิถี 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกใหม่นี้ พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตสุขภาพที่ 4 โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร สร.จึงมีนโยบายให้ รพ.ราชวิถี 2 ทำหน้าที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 อีกแห่งหนึ่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ สำนักข่าวไทย js100 thailandplus chaingmainews) ,ช่อง 3,9

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานประกอบการหรือสถานบริการสาธารณะใน กทม.และต่างจังหวัดที่เริ่มมีการคลายล็อก ขอเน้นย้ำให้คุมเข้มตามมาตรการ สร.อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และมีจุดล้างมือหรือบริการเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงขอให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยด้วย ซึ่งจากข้อมูลระหว่างวันที่ 12-19 ม.ค.64 พบว่าสถานประกอบการที่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยสูงสุด ได้แก่ โรงแรมร้อยละ 98.21 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 95.59 ตลาด ร้อยละ 75.34 และร้านอาหาร ร้อยละ 70.75 สำหรับสถานประกอบการที่ควรส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, INN} thailandplus, TNN, Thaipbs, kapok, newtv, js100) สวท.

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ ร้อยละ 65 พบใน จ.สมุทรสาคร จากการค้นหาเชิงรุก ระดมทีมตรวจในกลุ่มเสี่ยง ให้เกิดการครอบคลุมจำกัดวงการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด ส่วนจังหวัดอื่นเน้นเฝ้าระวังในระบบบริการสาธารณสุขและชุมชนต่อเนื่อง วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิดรอบใหม่ 8,935 คน พบว่า อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34 ปี อายุน้อยสุด 3 เดือน มากที่สุด 95 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 62 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้ชีวิตนอกบ้านมาก จึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อสูง เมื่อกลับเข้ามาในบ้านก็นำเชื้อมาสู่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กจึงเจอได้ประปราย เพศหญิงมากกว่าเพศชาย สถานการณ์ในประเทศสัปดาห์นี้อยู่ในภาวะคงตัว และสัปดาห์นี้ มีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อสูงกว่าสัปดาห์ก่อนที่มีจำนวน 1,622 ราย เพราะผ่านมาแค่ 3 วันมียอดผู้ติดเชื้อแล้ว 1,344 ราย ทั้งนี้ภาครัฐไม่ได้ต้องการที่จะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเลย แล้วต้องมีกลไกลดความรุนแรงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ขอให้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพร้อมตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบเชื้อตาย Adenoviral vector และ DNA หรือ mRNA รongรับการขึ้นทะเบียนวัคซีน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในประเทศ มั่นใจประชาชนได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์,ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ thebangkokinsight, กท.ธุรกิจ, acnews.net, แนวหน้า, ไทยโพสต์, efinancethai, ประชาชาติ, 77 kaoded, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, TNN, kaohoon)

-**โฆษก ศบค.** กล่าวว่าในวันนี้ (27 ม.ค.) จะมีการประชุมสรุปมาตรการผ่อนคลายเป็นการเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆ จากนั้นจะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 29 ม.ค.

-**ก.การอุดมศึกษา ฯ ระบุ** นับตั้งแต่การพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่จีนเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.62 จนถึงปัจจุบัน 391 วันแล้ว จะเห็นว่าผู้ติดเชื้อในช่วงหลังจะเพิ่มรวดเร็วขึ้น ฟุ่งถึง 40 ล้านรายในเวลามากกว่า 2 เดือน จากผู้ติดเชื้อรายที่ 60 ล้าน ไปถึง 80 ล้าน ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน และในปัจจุบันจะพบผู้ติดเชื้อถึง 10 ล้านคน ในทุก16 วัน

-**คณะรัฐมนตรี** อนุมัติงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบฯ 2565 วงเงินรวม 201,094 ล้านบาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย 11 รายการ หนึ่งในนั้นคือ ค่าบริการสาธารณสุข สำหรับบริการกรณีโรคโควิด 19 เป้าหมายบริการตรวจคัดกรอง จำนวน 600,425 คน และบริการรักษาพยาบาลจำนวน 1,321 คน วงเงินรวม 825 ล้านบาท

-**นางนวลพรรณ ล่ำซำ** (มาตามแป้ง) CEO บ.เมืองไทยประกันภัย จก.(มหาชน) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการครัวมาตาม ตั้งครัวประกอบอาหารโดยอาสาสมัครในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ชลบุรี อ่างทอง และนนทบุรี เพื่อมอบข้าวกล่องให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สนามทั้ง 4 จว. รวมถึงจัดทีมอาสาสมัครใหม่เมืองไทยประกันภัยลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เขตคลองเตย 32 ชุมชน และจะขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

-**นายวิจิต ประกอบโกศล** นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เผย วันที่ 27 ม.ค. จะเข้าพบ รมว.สธ. เพื่อเสนอให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดประเทศรับชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว

-**อว. ร่วมกับ มธ.** คิดค้นนวัตกรรม AI สู้โควิด สแกนพื้นที่เสี่ยงจากคนไม่สวมหน้ากากแบบ Real-time ด้วยการใส่หน้ากากได้แก่ สีเขียวคือผู้สวมใส่หน้ากากถูกต้อง สีเหลืองคือผู้ที่ไม่ถูกต้อง และสีแดงคือผู้ที่ไม่สวมใส่เลย นวัตกรรมชิ้นนี้สามารถใช้งานได้แล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแหล่ง ทำให้บางแหล่งต้องใช้ภาพถ่ายย้อนหลังอย่างน้อย 1 วัน

-**รมว.ศึกษาธิการ** เผย ภาพรวมเปิดเรียน 1 ก.พ. รอประเมินความพร้อมจาก ศบค.ในวันนี้(27 ม.ค.) คาดว่า จ.สมุทรสาครยังไม่อนุมัติให้เปิดเรียนตามกำหนด 1 ก.พ.ได้

- **สมุทรสาคร** เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง รับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาพักตัววันแรก รวม 200 คน คาดเปิดการค้าขายตลาดกุ่มเร็วที่สุด 8 ก.พ. ด้านผู้ประกอบการ ระบุต้องวางระบบใหม่ให้สะอาดและเรียกความเชื่อมั่นได้

-**ระยอง** ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดร้านนวดแผนไทย-ห้างสรรพสินค้า-คลินิกเสริมความงาม-สนามกีฬา- ตลาดนัด ในวันที่(27 ม.ค.) แต่ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ให้พนักงานเขียนไหม้ไลน์ เพื่อเป็นการความพร้อมหากพบผู้ติดเชื้อ ส่วนสถานที่ที่ยังต้องปิดต่อไปคือ สนามมวย สนามชนไก่ ศูนย์พระเครื่อง โรงเรียนกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนน้ำ บ่อตกกุ้ง ร้านเกม ร้านสักผิวหนัง ผับบาร์ และอาบอบนวด

-**กทม.** ตรวจต่างด้าว 5 เขตเสี่ยง ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางแค และเขตจอมทอง จะสุ่มตรวจทุก 3 เดือน ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ครั้งที่ 2 เดือน เม.ย.-พ.ค. 64 ครั้งที่ 3 เดือน ส.ค.-ก.ย. 64 เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-**ภูเก็ต** ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้ว จึงมีคำสั่งให้ทุกกิจการ-กิจกรรม เปิดได้ตามปกติในเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องเน้นมาตรการของ สธ. สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และทุกสถานที่ต้องติดตั้งและสแกนแอปไทยชนะ

-**นนทบุรี** มีคำสั่งให้ 6 สถานที่ดำเนินกิจกรรมได้ 1. โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา 2. สนามซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (สนามมวยให้ปิดต่อ) 3. สถานที่เล่นตุ้กม 4. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต 5. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา และ 6. สถานดูแลผู้สูงอายุ มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค.เป็นต้นไป

-**ลำปาง** ประกาศผ่อนคลายเป็นบางกิจการ 1.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต 2.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส บิลเลียด สนั่นเกอร์ หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน และ 3.สถานบันเทิง ยกเว้นร้านคาราโอเกะ

-**นครศรีธรรมราช** คลายล็อกให้เปิดสถานบริการร้านอาหาร , คาราโอเกะ (แต่ห้ามเต้น) โรงแรมจัดประชุมได้, ฟิตเนส, โรงภาพยนตร์, สนามเด็กเล่น งานประเพณีต่างๆ ถนนคนเดินเปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.นี้ เป็นเวลา 7 วัน เพื่อประเมินสถานการณ์ ส่วนสิ่งที่เกี่ยวกับการพนัน สนามชนโค, ปลากระทิง, ไก่ชน ยังไม่เปิด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. การจัดซื้อวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, thaipbs, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, nationtv, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, ข่าวสด, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, one31, ผจก.ออนไลน์, sondhitalk ไอเอ็นเอ็น)

ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจกแจงรายละเอียด ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนของนายธนารักษ์รุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และระบุว่า รัฐบาลพร้อมจะปรับแผนการบริหารสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงการจัดหาวัคซีน หากมีผลการศึกษาและการผลิตวัคซีนที่ดีกว่า เหมาะสมกว่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ลดการสูญเสีย และใช้เงินงบประมาณคุ้มค่าที่สุด ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จะนำประเทศกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด และขอให้เชื่อมั่นว่า สธ. และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีเป้าหมายทางการเมือง เป้าหมายเดียวที่มี คือ ประชาชนคนไทยต้องปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ ข่าวสด เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ nationtv.chaingmaimail ไอเอ็นเอ็น) สวท.,ทีวีทุกช่อง

-นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ยืนยันการจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของไทยไม่ล่าช้า พร้อมตอบคำถาม 5 ข้อ ของนายธนารักษ์รุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไม่เคยมองเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องการเมือง ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน กฎหมาย และหลักวิชาการ รวมถึงแพทย์ให้การรับรอง ส่วนจะเปิดให้บริษัทเอกชนสามารถเข้ามาขึ้นทะเบียนกับ ออย.เพิ่มเติมหรือไม่ นั้น สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ตามขั้นตอน ทั้งนี้ จะฉีดฟรีให้กับประชาชน โดยรัฐบาลซื้อไว้หมดแล้วทั้ง 61 ล้านโดส ซึ่งมีประชาชนที่จะได้รับวัคซีนประมาณ 30 ล้านคน กว่าที่จะฉีดหมดก็ใกล้สิ้นปี ซึ่งขณะนั้นก็อาจจะมีหลายทางเลือก ก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)

-ในที่ประชุม ครม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ได้เปิดวิดิทัศน์อธิบายขั้นตอนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 พร้อมย้ำว่า AstraZeneca เป็นผู้คัดเลือก บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาล รัฐบาลไม่มีพันธะอะไร โดยหลังชมวิดิทัศน์เสร็จสิ้น พล.อ.ประยุทธ์สั่งให้นายอนุทินนำไปชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครม.เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเริ่มในวันอังคารที่ 16 ก.พ. ทำให้ต้องเลื่อนการประชุม ครม.มาเป็นวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.แทน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงปีซีไทยผ่านอีเมลใน 5 ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกัน ดังนี้ 1.ทำไมจึงเลือก สยามไบโอไซเอนซ์-แอสตราเซนเนกาได้รับความร่วมมือจาก สธ. เอสซีจี และสยามไบโอไซเอนซ์ บนหลักการของการต่อยอดการให้ความสำคัญต่อผู้ผลิตระดับประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการเป็นผู้ผลิตวัคซีนระดับโลก พันธมิตรผู้ผลิตวัคซีนทุกรายของแอสตราเซนเนกาจะต้องได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดีและเป็นปัจจุบัน (CGMP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตและการควบคุมคุณภาพของยา รวมถึงการรับรองระบบคุณภาพและได้รับใบอนุญาตการผลิตในภูมิภาคที่ผู้ผลิตนั้นดำเนินการอยู่ 2.ความพร้อมของการผลิตวัคซีนในไทย - แอสตราเซนเนกา เริ่มดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนกับให้สยามไบโอไซเอนซ์ ตั้งแต่ ต.ค. 63 และสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนในทุกจุดของกระบวนการผลิต รวมถึงการนำวัคซีนที่ได้จากการทดลองผลิตส่งไปยังห้องปฏิบัติการหรือแล็บในเครือข่ายของแอสตราเซนเนกาที่มีเทคโนโลยีและระเบียบวิธีในการตรวจวิเคราะห์วัคซีนได้ตามมาตรฐาน 3. แผนการกระจายวัคซีนในไทยเป็นอย่างไร - สำหรับประเทศไทย วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาทั้งหมด จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการจัดซื้อของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วางกลยุทธ์และดำเนินงานด้านการกระจายวัคซีนในประเทศ 4. ทำไมไทยซื้อ "แวง" กว่าบางประเทศ - แอสตราเซนเนกาตอบว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบวัคซีนโดย "ไม่หวังผลกำไร" ทั้งนี้ ราคาต่อโดสที่แต่ละประเทศจ่ายขึ้นอยู่กับต้นทุนในการผลิตและความแตกต่างของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กำลังการผลิต ค่าแรงและวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจะมีต้นทุนต่างกันไป 5. ข้อดีของวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา - การผลิตวัคซีนของแอสตราเซนเนกา AZD1222 มีขึ้นเพื่อต้องการเอาชนะโรคโควิด-19 ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกับผู้ผลิตวัคซีนรายอื่น ๆ ส่วนในเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัยนั้น จากผลการทดลอง พบว่าวัคซีน AZD1222 มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 และสามารถช่วยป้องกันการอาการติดเชื้อขั้นรุนแรงหรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันโควิด-19 ที่ระดับ 70.4% นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากวัคซีนของแอสตราเซนเนกา สามารถขนส่งและจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิของตู้แช่เย็นปกติที่มีใช้อยู่เดิมในระบบสาธารณสุข

2. การฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล 100, thebangkokinsight, TNN)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โสภศาสตร์ผ่านเพจ FB ส่วนตัว ระบุ เคยโพสต์ว่าประเทศไทยจะเจอโควิดระลอก 2 เชื่อไวรัสจะกลายพันธุ์ สำหรับประเทศไทยปีนี้มีวัคซีนไม่เพียงพอ ถ้าเป็นไปได้คนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งแรงงานต่างชาติ (ยกเว้นเด็กและหญิงตั้งครรภ์) ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพียงเข็มเดียวก็พอ แล้วรอวัคซีนโควิด 19 ปีหน้า ซึ่งคงจะเป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นสำหรับสายพันธุ์ใหม่ของปีหน้า เหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดทุกปี ปีละ 1 เข็ม ต่อให้มีวัคซีนก็เชื่อว่าโรคโควิด 19 จะอยู่กับเรา เป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าวแชนนัล 100 สำนักข่าวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น, js100 thailandplus newtv.tnnthailand thaiPBS) ทีวีทุกช่อง

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า การรับวัคซีนเหมือนกันการช่วยชาติ การที่ประชาชนมีภูมิคุ้มกันจำนวนมาก ช่วยลดอัตราการรุนแรงของโรค โดยต้องมีการฉีดให้ได้ ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งคนส่วนใหญ่ขณะนี้มืออยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ คนที่กลัวได้รับผลกระทบจากวัคซีนหากมีการฉีด กับคนที่กลัวไวรัส ต้องการรับการฉีดวัคซีน การคัดเลือกวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน จะเน้นเรื่องความปลอดภัย และประสิทธิภาพ วัคซีนโควิดทั่วโลก ขณะนี้มีการผ่านเข้าสู่เฟส 3 ใน 20 บริษัท มีด้วยกัน 4 เทคโนโลยี ซึ่งวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และบริษัทโมเดอนา ใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ และมีราคาแพง แต่ไทยไม่ได้นำเข้า ที่ไทยนำเข้ามาในเดือนก.พ. คือ ชิโนแวค วัคซีน 2 ตัวนี้ ทั้งจากแอสตราฯ และชิโนแวคจะนำเข้ามาในประเทศไทย และเมื่อเข้ามาและทุกคนฉีดก็จะครอบคลุมประมาณร้อยละ 50-60 ของคนไทย บวกกับคนจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อ

ประเด็นข่าว

แล้วและมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งน่าจะมีประมาณร้อยละ 60-70 รวมแล้วน่าจะถึงตัวเลขที่อาจทำให้โควิด-19 ถูกกำจัดโดยปริยาย นี่คือเหตุผลของการฉีดวัคซีน

3.การควบคุมโรคที่สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ thaigov)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ใน จ.สมุทรสาคร ขณะนี้ได้ระดมทีมบูรณาการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรงงานใน จ.สมุทรสาคร เพื่อค้นหาและแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา พบ 70 กว่าโรงงานที่มีการติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอัตราการติดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ 10 ถือเป็นพื้นที่สีเหลือง ส่วนโรงงานขนาดใหญ่มีการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ถือเป็นพื้นที่สีแดง พบประมาณเกือบ 10 โรงงาน อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองเป็นหลัก แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคคือ พยายามให้ทุกพื้นที่มีผู้ติดเชื้อน้อยลง เป็นพื้นที่สีเขียวคือโรงงานไม่มีการติดเชื้อกลับมาให้มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่สีเหลืองที่มีอัตราการติดเชื้อน้อย ซึ่งบางพื้นที่มีโรงงานติดเชื้อเพียงไม่กี่แห่ง เช่น อ.อ้อมน้อย มีโรงงานติดเชื้อ 2 แห่ง หรือ อ.กระทุ่มแบนที่มีโรงงานติดเชื้อ 1 แห่ง เป็นต้น -สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ที่จะนำเข้ามาล็อตแรกนั้น จังหวัดสมุทรสาครถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงก่อน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงจำนวนตัวเลขผู้ป่วยในจ.สมุทรสาคร ที่พุ่งสูงถึง 914 คน ว่า ไม่ต้องตกใจ เพราะเป็นการตรวจหาเชิงรุกในพื้นที่ เป็นแหล่งแพร่ระบาดใหญ่ อยากรู้ให้สังเกตว่า ระยะเวลาจะไม่พบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดอื่นๆ สำหรับจ.สมุทรสาคร คงต้องยกออกมาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางมาตรการควบคุมโรคที่แตกต่างจากที่อื่น โดยการค้นหาเชิงรุก ในแรงงานวันละหมื่นคน รวมทั้งระมัดระวังแรงงานต่างด้าวในโรงงานต่างๆ ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กัน ภายในจังหวัดตนเองและออกนอกจังหวัด

4.อาการผู้ว่า สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ บ้านเมือง คมชัดลึก เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าวแชนนัล 5 สำนักข่าวไทย thaipbs sanook kapook innnews workpointtoday thestandard thebangkokinsight one31 js100 newtv)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยอาการล่าสุดของ ผวจ.สมุทรสาคร ว่า หลังจากเจาะคอทำให้ทีมแพทย์ดูแลหะได้ง่ายขึ้น ส่วนการดูน้ำจากหลอดลมส่วนปลายเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 รอบที่ 3 ปรากฏว่าผลไม่พบเชื้อแล้ว สรุปได้ว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 แล้ว ส่วนการตรวจน้ำจากหลอดลมส่วนปลาย เพื่อติดตามอาการที่ติดเชื้อแบคทีเรียในปอด พบอาการดีขึ้นมาก แสดงว่ายาปฏิชีวนะที่ให้ไป 1 สัปดาห์ได้ผล อีกทั้งไม่มีไข้มา 2 วันแล้ว แสดงว่าการติดเชื้อในปอดกำลังดีขึ้น ขณะนี้มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้น คือ ระบบทางเดินอาหารของผู้ว่า กลับมาทำงานได้ดี กลับมาให้อาหารทางลำไส้ได้แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย 77kaoded)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้พูดในที่ประชุม ครม.ให้ทุกคนรวมถึงรวมกำลังใจความหวังโยส่งให้ผู้ว่าฯ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงให้ได้โดยเร็ว รัฐบาลขอขอบคุณในการเสียสละของท่าน บุญกุศลที่ท่านทำไว้จะทำให้ท่านปลอดภัย ตนได้ให้ไปเยี่ยม 3 ครั้ง และสธ. โดยรองนายกฯได้เยี่ยมเป็นพิเศษอยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น,สวท.,ทีวีทุกช่อง)

-นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงอาการของผวจ.สมุทรสาคร ว่า อาการยังทรงตัว และขอให้ช่วยกันให้กำลังใจ

5.ดีเจมะตูม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีดีเจดารา นักแสดงจัดปาร์ตี้ช่วงแพร่ระบาดโควิดจะมีกฎหมายเอาผิดได้หรือไม่ ว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ แค่ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดสังสรรค์ ไม่ได้บังคับ ถ้าทำไม่ได้ ก็ให้สังคมประณาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์)

-นางเอกดัง แด้ว-ณัฐพร เตมีรักษ์ ที่ร่วมงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูม และอยู่ระหว่างกักตัว ได้เผยภาพผลตรวจเลือดและตรวจเชื้อโควิด 19 ล่าสุดจากรพ.รามคำแหง ผลเป็นลบ มีแผนกลับไปเข้ามาร่วมยินดี และให้กำลังใจจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยรัฐ สยามรัฐ คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวแชนนัล 5 สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น thailandplus TNN, Thaipbs kapok newtv js100) สวท

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า 3 กลุ่มก่อนที่เชื่อมกับดีเจที่มีชื่อเสียง ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 24 คน เป็นชาย 24 คน หญิง 1 คน โดยมีวันที่ทยอยป่วยต่างกันตั้งแต่ 11 ม.ค.64 มีอาการ 19 คน ไม่มีอาการ 5 คน และยังคงมีการค้นหาเชิงรุกจากกลุ่มก่อนที่เชื่อมกันนี้และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่องจนครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีดีเจ มะตูม ว่า ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะเฝ้าระวังจนพ้นระยะฟักตัวของเชื้อ เพราะฉะนั้นอาจจะพบเพิ่มเติม ส่วนจะถือเป็นซูเปอร์สปเรดเดอร์หรือไม่นั้น ส่วนตัวคิดว่าไม่สำคัญ เพราะเกิดโรคขึ้นมาแล้ว ที่สำคัญคือจะป้องกันและควบคุมได้อย่างไรมากกว่า และน่าประสพการณ์ และบทเรียนนี้มาแจ้งเตือนประชาชน การที่มาอยู่รวมกัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย กินอาหารร่วมกัน บางครั้งมีการดื่ม

ประเด็นข่าว

แอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นจุดเสี่ยง และคนที่เสี่ยงคือคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน การที่คนทั่วไปจะติดเชื่อจากคนที่ไม่รู้จักเลย เป็นไปได้ได้น้อยมาก เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องระมัดระวังเมื่ออยู่ใกล้ชิดคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา การล้อมวงรับประทานอาหาร เห็นมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ)

-กรณีเฟซบุ๊ก รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้โพสต์ถึงกรณีตีพิมพ์ว่าเป็น superspreader หรือ superspreading event ต่อมาได้โพสต์เพิ่มเติม ระบุว่า "ไม่ควรเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่จะก่อให้เกิดการตีตราทางสังคม ควรนึกถึงใจเขาใจเรา ไม่มีใครอยากทำให้คนอื่นเดือดร้อน และสื่อมวลชนทุกแขนงควรนำเสนอความรู้เชิงวิชาการ และวิเคราะห์ เพื่อให้คนในสังคมได้เรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะของตนเพื่อรับมือโรคระบาดและภัยคุกคามในอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดการแพร่เชื่อจากคนติดเชื่อไปให้คนอื่น ๆ จำนวนที่มากกว่าปกติ นั้น เราเรียกว่า superspreading event โดยอาจมาจากคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ยากที่จะพิสูจน์พินิจ 100 เปอร์เซ็นต์

6. เพจไทยรัฐสู้โควิดห้ามหมิ่นสถาบัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

-เพจเฟซบุ๊ก ไทยรัฐสู้โควิด ของกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความ ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านไม่ให้มีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบัน การขายของ การรับบริจาค ชักชวนให้เล่นการพนัน การใช้คำหยาบคาย การสร้างความขัดแย้งในสังคม ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง และอื่นๆ หากตรวจพบการโพสต์ดังกล่าวข้างต้น แอดมินขอภัยที่ต้องลบโพสต์ของท่าน บล็อกการเข้าถึงของท่าน และบางกรณีอาจต้องดำเนินการทางด้านกฎหมายด้วย

7. ผลกระทบกับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (77kaoded)

-เจ้าของร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ออนไลน์และผู้ประกอบการร้านกาแฟสด จ.สมุทรปราการ ร้องผู้ว่า ขออย่าให้ผ่อนผันปลดล็อคการสั่งปิดร้านเกมส์และร้านกาแฟสด อ้างปัญหาจุกจิกทางออกไม่ได้ ทนไม่ไหวแล้วอยากผูกคอตายหน้าศาลากลาง

8. การจัดการศพผู้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-รพ.โรงงานแห่งหนึ่งใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ญาตินำมาไว้ที่ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยก่อนหน้านี้ได้ไปติดต่อหลายวัดแล้วปรากฏว่า ไม่ยอมรับเผาศพผู้เสียชีวิต นอกจากที่ชายซึ่งเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก นอนติดเตียงมาตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.63 มีแต่คนในครอบครัวที่คอยดูแล ไม่เคยออกไปไหน แต่แพทย์ระบุเสียชีวิตจาก โควิด-19 ทำให้คนในครอบครัวสงสัยว่าติดเชื่อมาจากไหน เพราะตรวจแล้วก็ไม่มีการติดเชื่อ

-ด้าน นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นพ.สจ.นครปฐม เปิดเผยว่า กรณีผู้เสียชีวิตจากอาการติดเชื่อ สธ.จะมีหนังสือคู่มือการปฏิบัติชัดเจน ศพผู้เสียชีวิตที่จะออกจากรพ. จนท.จะบรรจุในซองซิปล 3 ชั้น ฉีดยาฆ่าเชื้อเรียบร้อย วัดหนักก็สามารถเผาได้ เพราะเชื้อโรคเหล่านี้เมื่อเจอความร้อนก็ตายหมด หลังเผาอาจจะฉีดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอีกครั้งเพื่อความสบายใจ ที่สำคัญนำศพมาถึงวัดแล้ว ห้ามเจ้าหน้าที่ห้ามเปิดของศพเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้

9. ตำรวจ ทว.ติดเชื่อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-จากกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองทะเบียนประวัติอาชญากร(ทว.)ส่วนกลาง ติดเชื่อไวรัสโควิด 19 และสู่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื่อ ล่าสุด พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทาเล ผบก.ทว.เปิดเผยว่า ผลการตรวจหาเชื้อซrak.ตำรวจในสังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากรที่เข้ารับการตรวจเมื่อ 25 ม.ค. ที่รพ.ตำรวจ จำนวน 60 นาย ผลปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื่อ (ผลตรวจ Negative ทุกราย) อย่างไรก็ตามทั้ง 60 นาย จะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านจนถึงวันที่ 8 ก.พ.จึงจะสามารถมาทำงานได้ตามปกติ

10. แอสตราเซนเนกาได้ข่าวลือวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ)

-แอสตราเซนเนกา ออกมาปฏิเสธถึงข่าวลือ กรณีสื่อเยอรมนีรายงานข่าววัคซีนป้องกันโควิด 19 ซึ่งบริษัทพัฒนาร่วมกับ ม.ออกซฟอร์ด มีประสิทธิภาพแค่เล็กน้อยในบุคคลที่มีอายุเกิน 65 ปี นั้น ไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง พร้อมยืนยันว่าจากการวิเคราะห์เลือดของอาสาสมัครสูงวัยที่เข้าร่วมการทดลอง พบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามดี ในการทดลองวัคซีนในหมู่ประชาชนจำนวนมากของแอสตราเซนเนกา/ออกซฟอร์ด ที่สหราชอาณาจักรนั้น เริ่มต้นที่บุคคลวัยผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 55 ปี เนื่องจากช่วงแรกๆ พวกเขามุ่งเน้นให้ความสำคัญไปที่บุคลากร ด้านสาธารณสุขและบรรดาเจ้าหน้าที่ในแถวหน้า ส่วนบรรดาอาสาสมัครสูงวัยเพิ่งถูกรับเข้าร่วมการทดลองในเวลาต่อมา

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, infoquest, เดลินิวส์, worldometers)

-องค์การอนามัยโลก ออกมาเตือนให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ามีหลายประเทศได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้วก็ตาม **สหรัฐฯ** พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็น P.1 จากบราซิล รายแรกของประเทศ... **ฟิลิปปินส์** พบไวรัสโควิดกลายเป็น P.1 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในอังกฤษ B.1.1.7 จำนวน 12 ราย **เนเธอร์แลนด์** ประท้วงไม่พอใจที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวควบคุมไวรัส... **อิสราเอล** ประชาชนรวมตัวกันประท้วงการออกข้อจำกัดควบคุมไวรัส **ส่วนในยุโรป** เกิดปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหลัง "แอสตราเซนเนกา" บริษัทยาสัญชาติอังกฤษ-สวีเดนเตือน

ประเด็นข่าว

ว่า อาจส่งวัคซีนให้สหภาพยุโรป ไม่ได้ตามเป้า... **อินโดนีเซีย** กลายเป็นประเทศที่ 19 ของโลก ที่มียอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 1 ล้านคน เสียชีวิตรวม 28,468 คน นักวิชาการด้านสาธารณสุข ระบุว่าในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในเกาะชวาและเกาะบาหลีกำลังใกล้ถึงจุดวิกฤติไม่สามารถรับคนไข้เพิ่มได้อีกต่อไป.. **วัคซีน** โมเดอร์นา บริษัทชีวเทคโนโลยีของสหรัฐ รายงานว่า ผลการศึกษาในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ พบว่า วัคซีนโควิดของบริษัท มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อังกฤษและแอฟริกาใต้ ขณะที่บริษัท แอสตราเซนเนกาและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งร่วมกันพัฒนาวัคซีนได้ เผยแพร่ผลการทดสอบทางคลินิกเบื้องต้น ลงในวารสารการแพทย์แลนเซต โดยระบุชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ ตอบสนองต่อวัคซีนอย่างยอดเยี่ยม

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 100,801,465 ราย ผู้เสียชีวิต 2,164,749 ราย รักษาหาย 72,810,592 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ ณ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหนึ่งใน 73 สถานีใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสภาพอากาศและการป้องกันดูแลสุขภาพ โดยจะแสดงผลในแอปพลิเคชัน “Air4Thai” และเว็บไซต์ www.air4thai.com

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, isranews, สวท.,ทีวีช่อง TNN)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี เป็นกลุ่มเปราะบาง หากฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ร่างกายจะทำให้ทางเดินหายใจอักเสบ หายใจลำบาก แสบจมูก ส่วนระยะยาวจะทำให้เป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางผิวหนังหรือตาอักเสบ ดังนั้น หากช่วงไหนฝุ่นเยอะขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกจากที่ปกอาศัยให้สวมหน้ากากอนามัยให้เด็กทุกครั้ง โดยจากข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ (HDC) ของ สธ.ในปี 63 พบว่า มีเด็กอายุ 0 - 14 ปี กว่าร้อยละ 44.1 ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน และป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 618,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของเด็กทั้งหมด โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ แสดงว่าในทุกๆ วันจะมีเด็ก 0 - 14 ปีที่มาเข้ารับการรักษาด้วยการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 1,694 รายต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภายหลังประชุมกรม. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ว่า ยังเป็นปัญหาระดับชาติ รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ปัญหาเชิงรุก ที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือมาตรการต่างๆ เพื่อลดค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งก.ท.รพ.ยการธรรมชาติฯ ก.มหาดไทย ทหาร และภาคประชาชน เพราะมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาพื้นที่การเกษตร ซึ่งต้องมีความเข้มงวด ต้องมีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจากค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม

น.ส.เอ๋ นามอิน แม่ค้าที่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 กล่าวว่า เริ่มรู้สึกแสบตามากขึ้น เวลาหายใจก็จะรู้สึกหายใจลำบากกว่าแต่ก่อน กลางคืนก็รู้สึกได้ว่าอึดอัด เวลาขับรถตามท้องถนนรู้สึกแสบตาแม้จะป้องกันด้วยการสวมหมวกกันน็อกที่มีกระจก และสวมแมสก์แล้วก็ตาม

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัฟกายใจ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำช่วยในการดักจับสารพิษในอากาศ และสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ดี คือ การปลูกต้นไม้ โดยต้นไม้ชนิดที่สามารถดักจับฝุ่นได้จากลักษณะของจะมีใบใหญ่ หนา โดยเฉพาะใบที่มีขนหรือมีพื้นผิวขรุขระ จะมีแนวโน้มในการดักจับฝุ่นได้ดี เนื่องจากมีพื้นที่ในการดักจับได้มาก และไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามการดักจับฝุ่นบนใบนั้นมีข้อจำกัด เนื่องจากฝุ่นบนใบจะไปปิดกั้นการรับสารอาหารของพืช อย่างไรก็ตาม การตั้งต้นไม้ไว้ในห้องนอนควรระมัดระวัง เนื่องจากต้นไม้ส่วนใหญ่มีการใช้ออกซิเจนในตอนกลางคืน และปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

สถาบันโรคผิวหนังบริการทางการแพทย์วิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thailandplus)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนัง มีมาตรการพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ลดความแออัดของผู้รับบริการ และให้มีการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม ดังนี้ โดยผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่ต้องการมารับการตรวจรักษาที่สถาบันโรคผิวหนัง ทั้ง 3 สามารถติดต่อด่วนและเลื่อนนัด ได้ทางโทรศัพท์ LINE@ และ เว็บไซต์ ส่วนผู้ป่วยเก่าที่เคยมีประวัติตรวจรักษาไม่เกิน 1 ปี เข้ารับการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) และรับยาทางไปรษณีย์ และมีบริการรับยาเดิมทางโทรศัพท์ 2. ผู้ป่วยโรคผิวหนังในพื้นที่เขตสุขภาพต่างๆ ตรวจที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน โดยแพทย์ในพื้นที่เขตสุขภาพปรึกษาการตรวจวินิจฉัยโรคกับอาจารย์แพทย์ของสถาบันโรคผิวหนัง ทาง Telemedicine หรือ Consult on LINE สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 02 354 5222, @SKINTHAILAND หรือทาง Inbox Facebook สถาบันโรคผิวหนัง

ประเด็นข่าว

มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ สวท.

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 63 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาการตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา และในเดือน ส.ค.63 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจหาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา ตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าได้รับผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

งบฯหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2565

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการรายวัน, มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงินรวม 205,230.21 ล้านบาท แยกเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 203,027.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 คิดเป็นร้อยละ 4.4 และงบประมาณบริหารงานของ สปสช. 2,203.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.9 โดยมีรายละเอียดในส่วนค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว อยู่ที่ 3,363.50 บาทต่อราย จำนวนผู้มีสิทธิ 47,937,000 คน รวมวงเงิน 161,236.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8%

ปลดล็อกกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการรายวัน, มติชน)

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่...พ.ศ.... ว่า จากการประชุมนัดสุดท้ายของ กมธ.วิสามัญชุดนี้ ได้นำรายงานผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในวาระการพิจารณารายงานคณะกรรมการที่แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาในวันนี้ (27 ม.ค.) จึงขอเรียกร้องให้เพื่อน ส.ส.ทุกคน ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบกับร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่...พ.ศ. ...นี้ด้วย เพราะมีประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อมเป็นจำนวนมาก รอคอยการปลดล็อกพืชกระท่อมในครั้งนี้ ประชาชนได้ต่อสู้ในเรื่องการปลดล็อกพืชกระท่อม และเพิ่งมาสำเร็จในสภาฯ ชุดนี้ จึงไม่ยากให้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยึดเยื้ออีกต่อไป